



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ข้อ ๑๗ (๔) ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีได้พิจารณาอนุมัติแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เพื่อใช้เป็นแผนกำหนดรายละเอียดแผนงานและโครงการพัฒนาที่จะจัดทำในห้วงปีดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงชื่อ

(นายสุชีพ รุ่งกลิ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

# แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559 )



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี  
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

## คำนำ

การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องด้วยการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากร เช่น คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคือเป็นแผนระยะยาว และแผนพัฒนาสามปีซึ่งเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	16
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี	20
ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา	25
ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล	117

# ส่วนที่ 1

บทนำ

## ส่วนที่ 2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

# ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

ในปีที่ผ่านมา

# ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ในช่วงสามปี



# ส่วนที่ 5

## บัญชีโครงการพัฒนา

## ส่วนที่ 6

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่  
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

---

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 19 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒน และแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนแล้วเสร็จตามแนวทางของการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้นำเอาแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒน มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี อันได้แก่ ปัญหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน แผนชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ของอำเภอป่าบอน และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี และเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

## 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การปฏิบัติ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์การพัฒนาด้านหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

### แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ
3. เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาด้านหนึ่งๆที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

## 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อนำแผนพัฒนาตำบลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุง ปฏิบัติตามแผน ทั้งทางด้านการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม การเมืองการบริหาร สิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

### การจัดทำแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามปัญหา ความต้องการของประชาชน
2. เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อำเภอและท้องถิ่นอื่นได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อกำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

## 1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** การเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปีโดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารีร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมและชุมชน

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารีรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการและข้อมูลมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารี

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารี พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารี

**ขั้นตอนที่ 4** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารีเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารีเพื่อให้ความเห็นชอบ

**ขั้นตอนที่ 5** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่งนารีพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

#### 1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานแบบมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชน
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
4. การดำเนินงานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดความประหยัดกับองค์กร
5. ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส



## ส่วนที่ 2

### สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เป็นสภาตำบลที่ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539

#### 1. สภาพทั่วไป

##### ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลทุ่งนารี ตั้งอยู่ในเขตที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าบอน ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ประมาณ 5 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ ตำบลวังใหม่ และตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน
ทิศใต้	ติดต่อกับ ตำบลโคกทราย และคลองพรุฬือ เป็นแนวเขตจังหวัด ระหว่าง จังหวัดพัทลุง กับจังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกทราย และตำบลหารเทา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ ตำบลหนองธง และเทือกเขาบรรทัด

##### เนื้อที่

ตำบลทุ่งนารีมีพื้นที่ ทั้งหมด ประมาณ 119.2 ตารางกิโลเมตร (74,000 ไร่)

##### ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งนารี มีหลายลักษณะทั้งที่ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินราบเรียบ ตรงกลางเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลผ่าน และลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะสำหรับการทำสวนยางพารา และทำการปลูกพืชเกษตรอื่นๆ

##### สมรรถนะดิน

ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกยางพารามีอยู่ ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ตำบล  
ดินที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร่ มีอยู่ประมาณ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งตำบล  
ดินที่เหมาะสมสำหรับการทำนา มีอยู่ประมาณ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งตำบล

##### สภาพทางเศรษฐกิจ

ตำบลทุ่งนารี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาชีพทำสวนยางพารา ทำนา สวนสับปะรด การเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรองคืออาชีพรับจ้าง

## 2. การเมืองการปกครอง

ตำบลทุ่งนารี แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่	หมู่บ้าน	กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555)
1	บ้านพรุโณน	นายวีระศักดิ์ สุวรรณมณี	นายสันติ จันทร์สุข / นายสุธรรม ขุนไชย
2	บ้านทุ่งคลองควาย	นายวรรณโชค ภูมิประไพ	นายสุภาพ ภูมิประไพ / นายพินิตย์ พรายอินทร์
3	บ้านทุ่งนารี	นายประเทือง ขวัญอ่อน	นายอนันต์ โยมเมือง / นางจินดา คชสิงห์
4	บ้านป่าปาก	นายสุวิทย์ วงษ์บุญ	นายสมจิตร พรธรรมราย / นายธีรวิฑูม เส็งเซ่ง
5	บ้านบ่อสน	นายดำรง เอี่ยมสุข	นายเขียน ทองนุ่ม / นายมีลาภ ไหมแก้ว
6	บ้านยางขาคิม	นายทวี ทองแป้น	นายสุภาพ เหตุทอง / นายสานิตย์ เกื้อจอก
7	บ้านโหล๊ะหาร	กำนันทะนงก์ สระศรี	นายอานวย คำแป้น / นายสมภพ คำแป้น
8	บ้านต้นสำน	นายหละ ฤทธิไค	นายหิม บำรุงชาติ / นายดิน วัจรัม
9	บ้านหารบัว	นายสงว ชูแก้ว	นายไข่ สันธน้อย / นายประวิทย์ คะนั้นชาติ

★ ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ผู้ได้รับการเลือกตั้ง คือ นายนำชัย สระศรี

★ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต ประกอบด้วย

เขต เลือกตั้ง ที่	จำนวน ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง	การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง							
		ผู้มาใช้สิทธิ		บัตรดี		บัตรไม่ลงคะแนน		บัตรเสีย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	650	570	87.69	564	98.95	2	0.35	4	0.70
2	659	578	87.71	566	97.92	9	1.56	3	0.52
3	545	499	91.56	493	98.80	2	0.40	4	0.80
4	630	531	84.29	520	97.93	6	1.13	5	0.94
5	689	617	89.55	611	99.03	1	0.16	5	0.81
6	966	833	86.23	818	98.20	8	0.96	7	0.84
7	884	782	88.46	772	98.72	3	0.38	7	0.90
8	593	504	84.99	492	97.62	6	1.19	6	1.19
9	760	680	89.47	675	99.26	1	0.15	4	0.59
รวม	6,376	5,594	87.74	5,511	98.52	38	0.68	45	0.80





ตารางแสดงจำนวนประชากร และจำนวนครอบครัว  
จำแนกรายหมู่บ้านของตำบลทุ่งนารี เดือน เมษายน พ.ศ. 2556

หมู่ที่	หมู่บ้าน	ประชากร				จำนวน ครัวเรือน
		ชาย(คน)	หญิง(คน)	รวม(คน)	ร้อยละ	
1	บ้านพรุโณน	503	510	1,013	10.46	330
2	บ้านทุ่งคลองควาย	463	529	992	10.25	370
3	บ้านทุ่งนารี	400	415	815	8.42	265
4	บ้านป่าปาก	466	464	930	9.61	340
5	บ้านบ่อสน	523	490	1,013	10.46	309
6	บ้านยางขาคิม	732	698	1,430	14.77	416
7	บ้านโหล๊ะหาร	668	672	1,340	13.84	435
8	บ้านต้นสำน	509	446	955	9.86	273
9	บ้านหารบัว	572	622	1,194	12.33	360
รวม		4,836	4,846	9,682	100	3,098

(ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2556)

จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีจำนวน 9,682 คน แยกเป็นชายจำนวน 4,836 คน หญิง จำนวน 4,846 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 82 คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลังของตำบลทุ่งนารี

หมู่ที่	พ.ศ. 2552 (คน)	พ.ศ. 2553 (คน)	พ.ศ. 2554 (คน)	พ.ศ. 2555 (คน)	พ.ศ. 2556 (คน)
1	931	962	976	998	1,013
2	964	969	978	985	992
3	764	770	774	790	815
4	903	916	901	915	930
5	974	993	1,003	1,010	1,013
6	1,364	1,392	1,411	1,430	1,430
7	1,226	1,264	1,289	1,322	1,340
8	895	926	948	935	955
9	1,133	1,152	1,160	1,161	1,194
รวม	9,154	9,344	9,440	9,546	9,682

### การนับถือศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณ 90% นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 10%

## 4. เศรษฐกิจ

ตำบลทุ่งนารี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา ทำนา ไร่สับปะรด เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรอง คือ อาชีพรับจ้าง

### การประกอบอาชีพ

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอย่างเดียวมีประมาณ ร้อยละ 49.63 ของครัวเรือนทั้งตำบลแบ่ง ออกเป็น

1. อาชีพรับจ้าง มีประมาณ ร้อยละ 43.66 ได้แก่

- 1.1 งานเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์เป็นต้น ประมาณร้อยละ 18.17
- 1.2 งานช่างฝีมือ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างอิฐ เป็นต้น ประมาณ ร้อยละ 10.44
- 1.3 รับจ้างกรีดยาง ประมาณ 15.06

2. อาชีพค้าขาย มีประมาณร้อยละ 5.97

ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 60.23 ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบล โดยแบ่งเป็น

1. รับจ้าง และเกษตรกรรม มีประมาณ ร้อยละ 24.96
2. รับจ้างและค้าขาย มีประมาณร้อยละ 18.34
3. เกษตรกรรม และค้าขาย มีประมาณร้อยละ 16.93

### แรงงาน

จากจำนวนประชากรในวัยแรงงานของตำบลทุ่งนารี พบว่าประมาณร้อยละ 80 เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน รองลงมาเป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านและคนในพื้นที่ของตนเองตลอดจนแรงงานจากตำบลใกล้เคียงซึ่งว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวในพื้นที่ของตนเอง แรงงานอีกร้อยละ 10 เป็นแรงงานที่มีการว่างงานแบบซ่อนเร้น ได้แก่ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาต่างๆ พระภิกษุ สามเณร และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีภาระในการเลี้ยงดูทารก

## 5. การคมนาคม

การคมนาคมของตำบลทุ่งนารี มีถนนเพชรเกษมสายพัทลุง - หาดใหญ่ เป็นถนนสายหลักผ่านอำเภอป่าบอน มีพื้นที่ในตำบลทุ่งนารีบางส่วนติดถนนเพชรเกษม คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9 ส่วนเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลทุ่งนารี ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังซึ่งอยู่ในสภาพที่จะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนในตำบลทุ่งนารี ประกอบด้วย ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และถนนหินคลุก ดังนี้

ประเภทถนน	จำนวน(สาย)
1. ถนนลาดยาง	5
2. ถนนคอนกรีต	20
3. ถนนลูกรัง	95
4. ถนนหินคลุก	10
<b>รวม</b>	<b>130</b>

### หน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจในเขตตำบลทุ่งนารี ประกอบด้วย

- ร้านขายอาหาร/ร้านค้า	จำนวน	77	แห่ง
- ร้านเสริมสวย	จำนวน	2	แห่ง
- ร้านอินเทอร์เน็ต	จำนวน	1	แห่ง
- เต็นท์รถมือสอง	จำนวน	1	แห่ง
- ปั้มน้ำมัน	จำนวน	8	แห่ง
- โรงเชื่อมเหล็ก	จำนวน	1	แห่ง
- โรงงานสุรา	จำนวน	2	แห่ง
- อู่ซ่อมรถ/คาร์แค	จำนวน	10	แห่ง
- โรงงานสีข้าว	จำนวน	2	แห่ง
- โรงงานผลิตน้ำดื่ม	จำนวน	2	แห่ง
- ฟาร์มสุกร	จำนวน	22	แห่ง
- ฟาร์มไก่	จำนวน	8	แห่ง
- โรงงานปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น	จำนวน	3	แห่ง
- จุดรับซื้อน้ำยางสด	จำนวน	31	แห่ง

## 6. สภาพสังคม

### การศึกษา

การศึกษาในเขตตำบลทุ่งนารี จำแนกได้ ดังนี้

#### 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ที่	ศูนย์	จำนวนนักเรียน (คน)			จำนวน ห้อง เรียน	จำนวนครู (คน)	
		ชาย	หญิง	รวม		ชาย	หญิง
1	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งคลองควาย	46	42	88	5	-	5
2	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าบาก	20	25	45	3	-	3
3	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคิม	18	22	40	3	-	3
4	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร	28	26	54	3	-	3
5	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำน	45	51	96	4	1	4
	<b>รวม</b>	<b>157</b>	<b>166</b>	<b>323</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555)

#### 2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

ที่	โรงเรียน	จำนวนนักเรียน																รวมทั้งสิ้น (คน)
		อนุบาล 1 (คน)		อนุบาล 2 (คน)		ป.1 (คน)		ป.2 (คน)		ป.3 (คน)		ป.4 (คน)		ป.5 (คน)		ป.6 (คน)		
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1	โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย	10	9	5	11	8	8	7	12	14	6	8	14	9	7	7	9	144
2	โรงเรียนบ้านทุ่งนารี	26	33	16	19	28	22	31	27	26	26	22	19	29	28	33	28	413
3	โรงเรียนบ้านยางขาคิม	11	8	9	9	12	17	11	9	6	10	13	9	11	7	11	19	172
4	โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร	17	11	15	17	15	7	22	20	18	18	20	16	19	19	12	21	267

(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ประจำปีงบประมาณ 2556)

#### 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9)

#### 4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

#### 5. ศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)

#### 6. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จำนวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 9)

**สถาบันและองค์กรศาสนา**

สถาบันและองค์กรทางศาสนาในเขตตำบลทุ่งนารี

**1. วัด จำนวน 5 แห่ง**

ที่	วัด	ที่ตั้ง
1	วัดยางขาคีม	ม.1 ต.ทุ่งนารี
2	วัดทุ่งคลองควาย	ม.2 ต.ทุ่งนารี
3	วัดป่าบาก	ม.2 ต.ทุ่งนารี
4	วัดทุ่งนารี	ม.3 ต.ทุ่งนารี
5	วัดโหล๊ะหาร	ม.7 ต.ทุ่งนารี

**2. มัสยิด จำนวน 1 แห่ง**

ที่	มัสยิด	ที่ตั้ง
1	มัสยิดคารุลอิสลามียะ(บ้านโหล๊ะหาร)	ม.8 ต.ทุ่งนารี

**การสาธารณสุข**

สถานพยาบาลของรัฐในเขตตำบลทุ่งนารี

**1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 3 แห่ง**

ที่	รพ.สต.	ที่ตั้ง	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (คน)
1	รพ.สต.บ้านทุ่งนารี	ม.3 ต.ทุ่งนารี	4
2	รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร	ม.7 ต.ทุ่งนารี	4
3	รพ.สต.บ้านป่าบาก	ม.9 ต.ทุ่งนารี	6

**2. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100****ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

- ป้อมยามสายตรวจ จำนวน 2 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 และ 6)
- ป้อมรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถึง 9)

### การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน เฉลี่ยประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้นประมาณ ร้อยละ 96

### การประปา

- ประปาหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้านให้บริการ แต่เนื่องจากตำบลทุ่งนารีมีพื้นที่รับฝัดชอบค่อนข้างกว้าง ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีก็ได้พยายามปรับปรุงการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- ประปาภูเขา ม.7 บ้านโหล๊ะหาร ให้บริการเต็มพื้นที่ในหมู่ที่ 1,3,5,7,8 และให้บริการในบางพื้นที่ของหมู่ที่ 2,5,6,9

### แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

- น้ำตก จำนวน 2 แห่ง คือ น้ำตกหนานฟ้า และน้ำตกแม่แดง
- ลำคลอง จำนวน 4 สาย คือ คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ คลองยางแดง และคลองหลง

## 7. มวลชนจัดตั้ง

- |  |       |   |               |
|--|-------|---|---------------|
| - กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนารี   | จำนวน | 1 | กองทุน        |
| - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  | จำนวน | 2 | รุ่น (147 คน) |
| - กลุ่มอาชีพ   | จำนวน | 4 | กลุ่ม         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มปลูกสละบ้านชายคลอง ม.6</li> <li>2. กลุ่มปลูกผักบ้านโหล๊ะหาร ม.7</li> <li>3. กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักบ้านต้นสำน ม.8</li> <li>4. กลุ่มเลี้ยงวัวบ้านหารบัว ม.9</li> </ol>   |       |   |               |
| - กลุ่มออมทรัพย์   | จำนวน | 4 | กลุ่ม         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านควนไทร ม.1</li> <li>2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งคลองควาย ม.2</li> <li>3. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นสำน ม.8</li> <li>4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหารบัว ม.9</li> </ol> |       |   |               |

### ศักยภาพของพื้นที่ (จุดเด่นของพื้นที่)

ตำบลทุ่งนารี มีสภาพของทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ มีอ่างเก็บน้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำตามธรรมชาติอื่นๆ เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำตก ป่าไม้ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ในเขตเทือกเขาบรรทัด ในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ซาไก” ชนเผ่าพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลทุ่งนารีในอนาคตต่อไป

ชุมชนในตำบลทุ่งนารี เป็นเขตชุมชนที่มีจำนวนครัวเรือนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกัน ไม่หนาแน่น เหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพราะปัญหามลภาวะสามารถกำจัดได้โดยง่าย

### ศักยภาพในตำบล

#### 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทรายได้	ปีงบประมาณ		
	2553	2554	2555
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง	433,104.64	428,416.71	606,515.75
รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้(ภาษีจัดสรร)	14,013,531.08	13,405,069.57	15,498,397.17
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	11,616,864.00	11,793,900.00	14,984,923.00
<b>รวม</b>	<b>26,063,499.72</b>	<b>25,627,386.28</b>	<b>31,089,835.92</b>

#### 2. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

หมวด	ปีงบประมาณ		
	2553	2554	2555
1. รายจ่ายงบกลาง	2,737,171.00	1,515,742.00	903,986.00
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,717,553.00	2,975,864.00	3,576,835.00
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,534,184.00	1,490,320.00	1,605,285.00
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,855,536.41	8,795,450.75	9,624,554.27
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	744,154.93	607,593.67	674,757.82
6. หมวดเงินอุดหนุน	3,534,280.00	3,244,580.00	3,116,120.00
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	452,380.00	1,520,770.00	449,200.00
8. หมวดรายจ่ายอื่นๆ	686,706.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>21,261,965.34</b>	<b>20,150,320.42</b>	<b>19,950,738.09</b>



**3. อัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จำนวน 57 คน แยกเป็น**

สำนัก/กอง	ระดับการศึกษาของบุคลากร				
	ประถม	มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	หมายเหตุ
<b>สำนักงานปลัด อบต.</b>					
- พนักงานส่วนตำบล	-	-	7	2	
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	3	-	
- พนักงานจ้างทั่วไป	3	4	1	-	
รวม	3	4	11	2	
<b>ส่วนการคลัง</b>					
- พนักงานส่วนตำบล	-	1	5	-	
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	1	-	
- พนักงานจ้างทั่วไป	-	1	-	-	
รวม	-	2	6	-	
<b>ส่วนโยธา</b>					
- พนักงานส่วนตำบล	-	-	3	-	
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	2	1	-	
- พนักงานจ้างทั่วไป	-	-	-	-	
รวม	-	2	4	-	
<b>ส่วนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</b>					
- พนักงานส่วนตำบล	-	-	1	1	
- ครูผู้ดูแลเด็ก(ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก)	-	-	5	-	
- พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	4	11	-	
- พนักงานจ้างทั่วไป	1	-	-	-	
รวม	1	4	17	1	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	



## ส่วนที่ 3

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

---

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยพิจารณาดำเนินงานครอบคลุมภารกิจ 6 ด้าน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและการดำเนินงานต่างๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น และในการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- 1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- 2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- 4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- 5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- 6) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้มีการขุดลอกคลอง หนอง บึง สระน้ำ ทางระบายน้ำ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาคาราคาเขื่อนน้ำเพื่อการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขังได้ระดับหนึ่ง

#### 2. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนน ทำให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปา ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง

### 3. การดำเนินงานด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติดอีกทางหนึ่ง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลยังจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 4. การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับตำบล และดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

### 5. การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาอนุเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่ดิงงามในท้องถิ่น ส่งเสริมการฝึกอบรมความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 6. การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์ป่าไม้ อนุรักษ์แหล่งน้ำ อนุรักษ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

### 7. การดำเนินงานด้านการเมือง การบริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้จัดหาวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบริหารงานภายในสำนักงานอย่างเหมาะสมกับความจำเป็น ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบลทุกคนได้รับการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้นำแผนงาน/โครงการ ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 – 2557) มาจัดสรรงบประมาณเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 รวม 47 โครงการ งบประมาณ 11,090,850 บาท เบิกจ่าย 39 โครงการ งบประมาณ 3,915,537.34 บาท ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข		
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(เบิกจ่าย)
1	ฝึกอบรม/ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	7,200
2	ปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่สาธารณะภายในตำบล	21,875
3	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	9,240

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ		
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(เบิกจ่าย)
1	สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	118,818.63
2	พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเด็กปฐมวัย	49,860
3	อุดหนุนสำนักงานเกษตร อ.ป่าบอน เพื่อจัดงานวันสัปดาห์ประดของดีอำเภอป่าบอน	20,000
4	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอป่าบอน เพื่อจัดงานประเพณีชักพระ	20,000
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 เพื่อจัดงานวันลอยกระทง	30,000
6	อุดหนุนวัดโหล๊ะหารเพื่อจัดสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ	30,000
7	อุดหนุนวัดทุ่งนารีเพื่อจัดอุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อน	15,000
8	อุดหนุนวัดทุ่งนารีเพื่อจัดงานวันกตัญญู	50,000
9	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน	90,000
10	อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	120,000
11	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนารี	100,000
12	จัดซื้อวัสดุกีฬา	50,000
13	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลทุ่งนารี	199,637
14	ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ	28,800
15	อุดหนุน อ.ป่าบอน ในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ	20,000
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขากิมเพื่อเป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล	40,000
17	อุดหนุนมัสยิดคารูอิสลามียะ(บ้านโหล๊ะหาร) เพื่ออบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	40,000
18	อุดหนุนกลุ่มทุ่งรงทอง	50,000
19	การมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,410
20	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000
21	สงเคราะห์ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	54,570.34
22	ครอบครัวอบอุ่น	19,800
23	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบล	2,265,287.75
24	สนับสนุนอาหารเสริมกลางวันแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบล	3,508,726
25	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	10,000

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(เบิกจ่าย)
26	ฝึกอบรม หรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	99,266
27	ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	27,427.88
28	สนับสนุนเงินสวัสดิการให้แก่ อปพร.ชรบ. อาสาสมัคร และผู้ที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบล	82,286

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(เบิกจ่าย)
1	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	300

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ(เบิกจ่าย)
1	พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กของตำบล	49,860
2	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน	844,788
3	คืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี	39,993
4	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อ.ป่าบอน	8,320
5	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	6,580
6	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	366,998.30
7	อบต.พบประชาชน	29,776

\*\*\*

## ส่วนที่ 4

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

#### 4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ก้าวหน้า พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ก้าวไกล ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว สุขภาพอนามัยของประชาชนได้รับการดูแล”

#### 4.2 พันธกิจการพัฒนา

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. การพัฒนาขีดความสามารถภาคการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งปศุสัตว์และพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
3. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข
5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. การส่งเสริมสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

#### 4.3 เป้าประสงค์การพัฒนา

1. ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ สามารถส่งจำหน่ายออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณสุขปกศ สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
4. สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและสาธารณสุข
5. อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
6. สนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
7. สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

#### 4.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

##### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประชาชนอยู่ดีมีสุข

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ (Public Policy)

##### ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู่

##### ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- แนวทางการพัฒนาที่ 2 การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- แนวทางการพัฒนาที่ 3 การอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
- แนวทางการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
- แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ 6 การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

#### 4.5 นโยบายผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องแข่งขันในด้านต่างๆ ในอนาคต เช่น ด้านแหล่งน้ำ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคมสาธารณสุข ด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหาร ซึ่งนโยบายที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการแยกออกได้เป็น 8 แผนงาน ดังนี้

1. โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงการคมนาคม และการบริการสาธารณะ ขึ้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน นำความสะดวกสบายสู่ตำบลทุ่งนารี ต่อไป โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตและลาดยาง ถนนสายหลักของตำบล หมู่บ้าน ให้ได้มากที่สุดในแต่ละปี และจัดซื้อรถแบ็คโฮขนาดเล็ก รถดั้ม เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบล ให้มีสภาพการใช้งานสมบูรณ์ตลอดปี

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงไฟฟ้าหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตำบล

1.3 ปรับปรุงระบบประปาภูเขาและประปาหมู่บ้าน ให้มีความสะอาดใช้ได้ตลอดปี โดยจัดตั้งกองประปาเพื่อดูแลระบบประปาโดยตรง

1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุงทางระบายน้ำภายในตำบลให้มีคุณภาพ

2. การท่องเที่ยว กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพัฒนากีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล

2.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น



**3. ด้านเศรษฐกิจ** เพื่อส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่ประชาชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน
- 3.2 ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเกษตร
- 3.3 จัดตั้งตลาดชุมชนทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

**4. การศึกษา** เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 4.1 ยกกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่
- 4.2 สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ
- 4.3 สนับสนุนให้วัด และมัสยิดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
- 4.4 จัดบริการแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารภายในตำบล และสนับสนุนศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล

**5. ด้านสังคม** เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 5.1 ปรับปรุงและสนับสนุนศูนย์ อปพร. ทั้งด้านเครื่องมือและสวัสดิการ อปพร. และตำรวจชุมชน
- 5.2 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองท้องถิ่น ชุมชน และท้องถิ่น
- 5.3 สนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

**6. ด้านสาธารณสุข** เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

- 6.1 จัดบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขชุมชน โดยจัดจ้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงสู่สถานีอนามัยในเขตบริการ
- 6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่คนทุกวัย
- 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม อสม.

7. **ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการพัฒนาที่ยั่งยืน และรู้จักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
- 7.1 ส่งเสริม สนับสนุนสร้างเครือข่าย การอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - 7.2 สนับสนุนการอนุรักษ์ และฟื้นฟูธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานราชการปกครองและท้องถิ่น
  - 7.3 บริหารจัดการ ด้านขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อรถเก็บขยะ สถานที่กำจัดและทำลายขยะมูลฝอย
  - 7.4 ปรับปรุงแหล่งน้ำ คู คลอง หนอง บึง ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
8. **ด้านบริหารจัดการ และการเมือง** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรโดยเน้นการทำงานเชิงรุกและมีทิศทางที่ชัดเจน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
- 8.1 บริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
  - 8.2 สนับสนุนบุคลากร เพื่อการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งและหน้าที่
  - 8.3 จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้ข้อมูลข่าวสาร การทำงานของท้องถิ่น





รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ	เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	-	100,000	-	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
2	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของตำบล	ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.7 บ้านโหล๊ะหาร จำนวน 1 แห่ง	-	300,000	-	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
3	ฝึกอบรม / ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน	เพื่อสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สนใจ	จัดฝึกอบรมอาชีพ เช่น งานจักสาน งานหัตถกรรม ทำขนม ฯลฯ ให้แก่ประชาชน	50,000	-	-	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
4	ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อการผลิต / แปรรูปของกลุ่มต่างๆ	เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีสถานที่ในการผลิต และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างโรงเรือนเพื่อการผลิตและแปรรูปของกลุ่มต่างๆ	-	-	300,000	มีโรงเรือนเพื่อการผลิตแปรรูป ฯลฯ ที่ได้มาตรฐาน	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันหรือ ยางพาราในเขตพื้นที่สาธารณะ ภายในตำบล	เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิด ประโยชน์	ปลูกและบำรุงรักษาปาล์มน้ำมัน หรือยางพาราในเขตพื้นที่ สาธารณะภายในตำบล	100,000	-	-	สร้างรายได้เพื่อพัฒนา ตำบล	สำนักงานปลัด
6	สนับสนุนอาชีพเกษตรกรรมแก่ เกษตรกร	เพื่อสนับสนุนการประกอบ อาชีพเกษตรกรรม	สนับสนุนปัจจัยการผลิต, ความรู้/เทคโนโลยี โดยการ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน	-	50,000	-	ภาคการเกษตรได้รับ การพัฒนา	สำนักงานปลัด
7	สนับสนุนอาชีพปศุสัตว์แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์	เพื่อสนับสนุนการประกอบ อาชีพปศุสัตว์	สนับสนุนปัจจัยการผลิต, ความรู้/เทคโนโลยี โดยการ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน	-	50,000	-	ภาคการเกษตรได้รับ การพัฒนา	สำนักงานปลัด
8	จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัย ธรรมชาติ	จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง	-	30,000	-	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยธรรมชาติ ได้รับการช่วยเหลือ	สำนักงานปลัด
9	สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ กลุ่มอาชีพต่างๆ	เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีเงินทุน ในการดำเนินกิจกรรมของ กลุ่ม	สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ให้แก่กลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงปลา ฯลฯ	-	90,000	-	กลุ่มอาชีพมีรายได้ เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
10	ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี/ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ	เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย ในราคาถูก	ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต ปุ๋ยชีวภาพใช้เองในครัวเรือน	-	90,000	-	เกษตรกรสามารถลด รายจ่ายจากการซื้อปุ๋ย	สำนักงานปลัด
11	สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	สนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ	50,000	-	-	ภาคการเกษตรได้รับ การพัฒนา	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	ขุดลอกเหมืองน้ำ-แหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ตื้นเขินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	1) ขุดลอกเหมืองน้ำสายควนหยี - หนองสีพัด ม.1 กว้าง 2 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1 ม.	-	-	113,000	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	2) ขุดลอกคลองหลง-คลองยางแดง ม.1 กว้าง 50 ม. ยาว 5,000 ม. ลึก 1 ม.	-	-	4,712,500	"	ส่วนโยธา
		"	3) ขุดลอกคลองห้วยโอน ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 2 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	4) ขุดลอกคูระบายน้ำสายบ้านนาย ประเสริฐ แก้วเกลี้ยง ม.2 กว้าง 0.80 ม. ยาว 500 ม. พร้อมฝังท่อ มอก. ขนาด ๑1 ม.	-	-	40,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ต้นเงินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	5)ขุดลอกเหมืองน้ำสายทุ่งคลอง ควาย ม.2-ม.9 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 1.50 ม.	-	-	132,000	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	6)ขุดลอกเหมืองน้ำสายสามแยก บ้านทุ่งนารี - ร.ร บ้านทุ่งนารี ม.3 กว้าง 0.50 ม.ยาว 300 ม.ลึก 0.50 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	7)ขุดลอกเหมืองน้ำสายวัดทุ่งนารี - โคกหวา ม.3 กว้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	8)ขุดลอกทำนบ ม.3-ม.5 กว้าง 2 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 2 ม.	-	-	120,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)ขุดลอกและก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ห้วยสายบ้านป่าบก ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 2 ม.	-	-	160,000	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ตื้นเขินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	10) ขุดลอกเหมืองน้ำสายแม่กชั้น ม.5 กว้าง 1 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1 ม.	-	-	60,000	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	11) ขุดลอกเหมืองน้ำสายป้อม ชรบ.- วังมอ ม.5 กว้าง 1.50 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1 ม.	-	-	85,000	"	ส่วนโยธา
		"	12) ขุดลอกคลองยางแดง ม.5-ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	180,000	"	ส่วนโยธา
		"	13) ขุดลอกเหมืองน้ำสายควนหินแท่น - เหมืองตะกั่ว ม.6 ยาว 2,000 ม. พร้อมฝังท่อ จำนวน 1 จุด	-	-	38,000	"	ส่วนโยธา
		"	14) ขุดลอกคูระบายน้ำสาย ยางขาคิม -หนองรง ม.6 กว้าง 1 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 1 ม.	-	38,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ต้นเงินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	15)ขุดลอกพร้อมสร้างฝายแม่ไต้ะ เคย ม.6 กว้าง 10 ม. ยาว 2,000 ม สูง 2 ม.	-	200,000	-	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	16)ขุดลอกคูระบายน้ำสายควน ชีแรด-ทุ่งเสม็ด ม.6 กว้าง 1 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 1 ม.	-	200,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	17)ขุดลอกอ่างเก็บน้ำควนชีแรด ม.6 กว้าง 40 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 2 ม.	-	305,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	18)ขุดลอกควนชีแรด -ห้วยสะบ้า ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 2 ม.	-	200,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	19)ขุดลอกทำนบปลา-ป่าช้า ม.7 กว้าง 40 ม. ยาว 80 ม. ลึก 2 ม.	-	-	125,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ตื้นเขินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	20)ขุดลอกทำนบนายจู้ลำพร้อม ประตูระบายน้ำ ม.7	-	-	320,000	เกษตรกรรมน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	21)ขุดลอกบึงไผ่ล้อม ม.7 กว้าง 50 ม. ยาว 200 ม.	-	190,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	22)ขุดลอกพรุหลุมพี ม.7 กว้าง 40 ม. ยาว 100 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	23)ขุดลอกเหมืองส่งน้ำพรุหลุมพี - ชลประทาน ม.7 กว้าง 1 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 1 ม.	-	40,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	24)ขุดลอกหนองน้ำร่วมใจ ม.7-ม.8 กว้าง 50 ม. ยาว 1,500 ม. ลึก 1 ม.	-	100,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	25)ขุดลอกคูระบายน้ำริมถนน ม.8 กว้าง 1 ม. ยาว 3,000 ม. ลึก 1 ม.	-	-	60,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ ตื้นเขินและน้ำเพื่อการ เกษตรไม่เพียงพอ	26)ขุดลอกคูระบายน้ำสายหารบัว - บ่อสน ม.9 กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม.	-	-	30,000	เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อ การเกษตรอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
		"	27)ขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยอ้ายครั้ง ม.9 กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	28)ขุดลอกวัชพืชพรวนหารบัว ม.9 กว้าง 40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 4 ม.	-	-	30,000	"	ส่วนโยธา
		"	29)ขุดลอกห้วยสายหารบัว - กลางนา ม.9 ยาว 1,000 ม.	-	-	30,000	"	ส่วนโยธา
		"	30)ขุดลอกห้วยข้างบ้านหมอเอื่อน ม.9 กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. ลึก 1 ม.	-	-	85,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
13	ก่อสร้าง/ปรับปรุงฝาย	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์	1)ก่อสร้างฝายน้ำล้นควนหิย ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 4 ม.	-	-	150,000	เกษตรกรสามารถใช้ น้ำเพื่อการเกษตร	ส่วนโยธา
		"	2)ก่อสร้างฝายน้ำล้นหลังวัดทุ่งนารี ม.3 กว้าง 3 ม. ยาว 8 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	3)ก่อสร้างฝายน้ำล้นวังมอง ม.3-ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.	-	-	500,000	"	ส่วนโยธา
		"	4)ปรับปรุงฝายกั้นน้ำห้วยสระแห้ง ม.3 กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม.	-	-	250,000	"	ส่วนโยธา
		"	5)ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเตยดำ ม.5 กว้าง 3 ม. ยาว 8 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	6)ก่อสร้างฝายน้ำล้นหูนอบ ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. สูง 5 ม.	-	1,200,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์	7)ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบ้ำ ม.6 กว้าง 1 ม. ยาว 10 ม. สูง 4 ม.	-	-	30,000	เกษตรกรสามารถใช้ น้ำเพื่อการเกษตร	ส่วนโยธา
		"	8)ก่อสร้างฝายแม้ววังยาว ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. สูง 1 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)ก่อสร้างฝายแม้วหลัง ศาลา ชรบ. ม.7 กว้าง 1 ม. ยาว 4 ม. สูง 1 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	10)ก่อสร้างประตูระบายน้ำพรุหลุมพี ม.7 กว้าง 2 ม. ยาว 12 ม. สูง 4 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	11)ก่อสร้างฝายน้ำล้น ม.8 กว้าง 5 ม. สูง 2.50 ม.	-	-	900,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมงานพัฒนาและสร้างโอกาสในชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จัดตั้งตลาดนัดชุมชนตำบลทุ่งนารี	เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกระจายพืชผลทางการเกษตร	มีตลาดนัดชุมชนที่กลุ่มเกษตรกรดำเนินการเอง จำนวน 1 แห่ง	-	-	100,000	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
2	ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร	ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของตำบลจำนวน 1 แห่ง	-	-	300,000	เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่ราษฎรในหมู่บ้าน, ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง	30,000	-	-	ตำบลทุ่งนารีเป็นตำบลปลอดยาเสพติด 100%	สำนักงานปลัด
2	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในตำบล	เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ศูนย์	-	50,000	-	เด็ก เยาวชน และประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักงานปลัด
3	จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติด	เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ติดยาเสพติด	จัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจสอบสารเสพติด	30,000	-	-	เด็ก เยาวชน และประชาชน ห่างไกลจากยาเสพติด	สำนักงานปลัด
4	ค่าใช้จ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น อัคคีภัย वादภัย อุทกภัย ฯลฯ	200,000	-	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด
5	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบล	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ศูนย์	-	300,000	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือและเฝ้าระวังภัยแล้งเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน	เพื่อบริณาการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ อปท. ในเขตพื้นที่อำเภอป่าบอน	สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ แก่ ทต. ป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	20,000	-	-	ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยแล้งในพื้นที่	สำนักงานปลัด
7	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ สมาชิก อปพร. ชรบ. และ อสม.	เพื่อให้ อปพร. ชรบ. และ อสม. ของตำบลมีความเข้มแข็ง	สนับสนุนกิจกรรมของ อปพร. ชรบ. และ อสม.	100,000	-	-	ศูนย์ อปพร. ชรบ. และ อสม. สามารถให้การช่วยเหลือสังคมได้	สำนักงานปลัด
8	สนับสนุนเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก อปพร. ชรบ. อาสาสมัคร และผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบล	เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบล	สนับสนุนเงินสวัสดิการให้แก่ อปพร. ชรบ. อาสาสมัคร และผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ภายในตำบล	-	100,000	-	อาสาสมัครและผู้ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ที่มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
9	เฝ้าระวังภัยธรรมชาติในเขตเทือกเขาบรรทัด	เพื่อเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น วอดภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ฯ	เฝ้าระวังภัยธรรมชาติ	-	10,000	-	บรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ	สำนักงานปลัด
10	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย (แก้มลิง)	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างแก้มลิงบริเวณ ม.1 ต.ทุ่งนารี จำนวน 1 แห่ง	-	4,500,000	-	แก้ปัญหาหน้าท่วม	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)			
1	ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	1)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายสามัคคีธรรม - คลองทราย ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.	-	-	550,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา	
			"	2)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายบ้านนายจ้วน ชุนไชย ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
			"	3)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายบ้านนายจบ นิลรัตน์ ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
			"	4)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายบ้านนายเคียง พรหมห้อง ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	5)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ้านนายเจียน ชุนไชย ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	-	-	100,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	6)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ้านนายสามารถ พรหมเมศวร์ ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 200 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	7)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ้านนายสมบูรณ์ ก่อล้าง ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 700 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	8)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายควนนายเพลลา - ควนปลิง - ซอยแม่บ้าน ม.1 - ม.8 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	9)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายควนนายเพล-คลองทราย ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม	-	-	350,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	10)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายข้างวัดยางขาคีม ม.1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	11)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายวัดยางขาคีม-บ่อสน ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	12)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายห้วยโอน ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	300,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	13)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายควนปลิง ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	300,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	14)ปรับปรุงถนนสายหลังวัดทุ่งคลองควาย ม.2 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	15)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายใต้ไฟฟ้าแรงสูง ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	16)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายซอยหน้าป้อม ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	17)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายหมู่บ้านตัวอย่าง - หน้า ร.พ.ป่าบอน ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	450,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	18)ปรับปรุงถนนสายซอยเจริญสุข ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.	-	-	50,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	19)ปรับปรุงถนนสายบ้านนายปิ่นศรีเรือง ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	20)ปรับปรุงถนนสายบ้านนายพบ ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	-	-	20,000	"	ส่วนโยธา
		"	21)ปรับปรุงถนนสายกระท่อมอาจารย์ฉลอม-ห้วยสระแห้ง ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	22)ปรับปรุงถนนสายบ้านนายสมพงษ์ - บ้านนายวิรัตน์ ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.	-	-	30,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	23)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายเลียบบถนนเอเชีย ม.4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	24)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายป่าบก-ทุ่งบ่อ ม.4 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	-	500,000	"	ส่วนโยธา
		"	25)ปรับปรุงถนนสายซอยมั่งมี ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	-	-	30,000	"	ส่วนโยธา
		"	26)ปรับปรุงถนนสายป่าบก - ศาลาเก่า ม.4 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	27)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายควนนุ้ย-หนองเสม็ด ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	500,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	28)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายควนนุ้ย-หนองผักนืด ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	-	350,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	29)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายหุบ-หลัง ร.ร.บ้านทุ่งนารี ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	-	350,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	30)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ่อสน-หนองผักนืด ม.5 กว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	31)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ่อสน-วังมอง ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.	-	550,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	32)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายวังมอง-แม่เตย ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	500,000	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	33)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายร่วมใจ ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	200,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	34)ปรับปรุงถนนสายพรุหลุมพี - ควนปลิง ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	35)ปรับปรุงถนนสายเหมืองใหม่ ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	36)ปรับปรุงถนนสายกลางนา-ทุ่งเสม็ด ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	-	-	120,000	"	ส่วนโยธา
		"	37)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายอ่างเก็บน้ำ-ในควน ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	38)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายซอยนายนิ๊ก ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	-	-	150,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	39)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายซอยนายแปลก ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	40)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายพรุหลุมพี-ถนนเลียบบคลองส่งน้ำ ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	41)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายเหมืองชลประทาน-ทำนบ ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	42)ปรับปรุงถนนสายซอยนึ่งลับ ม.7 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	43)ปรับปรุงถนนสายซอยบ้านนายเฟื่อน ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม.	-	-	30,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	44)ปรับปรุงถนนสายซอยจงพัฒนา ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม.	-	-	70,000	"	ส่วนโยธา
		"	45)ปรับปรุงถนนสายช่องเขา - สกฤตฤทธิ ม.8 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	46)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายซอยร่วมใจ ม.8 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	47)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรด บดอัดถนนสายซอยบ้านนางรัตน์ ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	-	-	150,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	48)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายซอยบ้านเทวกุล ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 850 ม.	-	-	300,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	49)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายบ้านนายหลง ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.	-	-	30,000	"	ส่วนโยธา
		"	50)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายซอยบ้านนายภิรมย์ ม.8-ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา
		"	51)ปรับปรุงถนนสายสี่แยกกลางนา-หลัก 15 ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	52)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายหารบัว ม.9 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	53)ปรับปรุงทางยกระดับ พร้อมเกรดบดอัดถนนสายหมู่บ้านตัวอย่าง ม.9 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	-	75,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	54)ซ่อมแซมถนนภายในตำบล (ถมหลุมบ่อ)	1,000,000	-	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
2	บุกเบิกถนน	เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	1)บุกเบิกถนนสายบ้านนายวิเชียรจรรย์รัตน์ ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.	-	-	50,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	2)บุกเบิกถนนสายบ้านทุ่งคลองควาย-หลัง อ.ป่าบอน ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	250,000	"	ส่วนโยธา
		"	3)บุกเบิกถนนสายเลียบบคลองหลังวัดทุ่งนารี ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	4)บุกเบิกถนนสายหน้า สอ.บ้านทุ่งนารี-บ้านนายชุม นวลดุก ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	5)บุกเบิกถนนข้าง สอ.บ้านทุ่งนารี-บ้านนายประคอง ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	6)บुकเบิกถนนสายบ้านนายฤทธิ์ - บ้านนายสมพงษ์ ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.	-	-	100,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	7)บुकเบิกถนนสายป่ายาง - บ้านนายลาภ ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	8)บुकเบิกถนนสายหุบ-หลัง ร.ร. บ้านทุ่งนารี ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)บुकเบิกถนนสายหนองหี - ควนนายทอง ม.5-ม.9 กว้าง 3 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	10)บुकเบิกถนนสายใต้ไฟฟ้าแรงสูง ม.5-ม.9 กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	11)บुकเบิกถนนสายวังมอ - โคกวม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	-	100,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	12)บुकเบิกถนนสายฟาร์มหมู ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	13)บुकเบิกถนนสายหน้าเขื่อน - หลัง ร.ร. บ้านโหล๊ะหาร ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	14)บुकเบิกถนนสายพรุหลุมพี - อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ม.7 กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.	-	150,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	15)บुकเบิกถนนสายพรุหลุมพี - หน้าป่าไม้ ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	16)บुकเบิกถนนสายชอยกูโบร์ ม.8 - ทางเข้าบ่อดิน ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	150,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	17)บुकเบิกถนนสายบ้านนายเพื่อน - วัดโหล๊ะหาร ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	18)บुकเบิกถนนสายควนจีแรด - บ่อดิน ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	19)บुकเบิกถนนสายประปา - บ้านนายชวาน ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 500 ม.	-	-	50,000	"	ส่วนโยธา
		"	20)บुकเบิกถนนสายหมู่บ้านตัวอย่าง -หลัก 15 ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-	850,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ		
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)				
3	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล.	เพื่อความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ตลาด	1)ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า สนามกีฬา ม.1 กว้าง 5 ม.ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	750,000	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ส่วนโยธา		
			"	2)ก่อสร้างถนน คสล. สายสามัคคีธรรม - คลองทราย ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-		14,400,000	"	ส่วนโยธา
			"	3)ต่อเติมถนน คสล.สายโชคพัฒนา1 ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	480,000		-	"	ส่วนโยธา
			"	4)ต่อเติมถนน คสล.สายโชคพัฒนา3 ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	720,000		-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	5)ต่อเติมถนน คสล.ซอยศาลาประชาร่วมใจ ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,400,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	6)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสนามกีฬา ม.1 กว้าง 4 ม.ยาว100 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	240,000	"	ส่วนโยธา
		"	7)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพรุโณน (ข้างบ้านนายพอก วิเศษ) ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	3,420,000	"	ส่วนโยธา
		"	8)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเคียง ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	912,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหัด(ซอยจำปา) ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	456,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	10)ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคลองควาย - ควนนายทอง ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	9,000,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	11)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสวน ระฆัง ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,200,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	12)ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด ทุ่งคลองควาย ม.2 กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	"	ส่วนโยธา
		"	13)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นายเคล้ำ ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	14)ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งคลองควาย-ทับมิ่งขวัญ ม.2 กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	9,000,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	15)ก่อสร้างถนน คสล.ชอยศาลาแม่บ้าน ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	720,000	"	ส่วนโยธา
		"	16)ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกควา - วังมอญ ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	720,000	"	ส่วนโยธา
		"	17)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเชื้อ กรอบเพชร ม.3 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	900,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	18)ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบ้านนายกั้ง ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	19)ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนทุ่งนารี ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	360,000	"	ส่วนโยธา
		"	20)ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกวา - ชายคลอง ม.3 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	4,800,000	"	ส่วนโยธา
		"	21)ต่อเติมถนน คสล. สายบ้านป่าบก ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	720,000	"	ส่วนโยธา
		"	22)ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบก-ในไร่ ม.4 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	7,200,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	23)ต่อเติมถนน คสล.ซอยบ้านนางजू ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	720,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	24)ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบก-ทับชุมเห็ด ม.4 กว้าง 6 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.	-	4,704,000	-	"	ส่วนโยธา (ประสานแผน)
		"	25)ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าบก-ควนหินแท่น ม.4 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	4,800,000	"	ส่วนโยธา
		"	26)ต่อเติมถนน คสล.สายบ้านนายถาวร ม.4 กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	3,420,000	"	ส่วนโยธา
		"	27)ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอช่วย ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	456,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	28)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านก้านนลอย ม.5 กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	480,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	29)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพร้อมใจ ม.5 กว้าง 3 ม.ยาว 100 ม.หน้า 0.15 ม.	-	-	180,000	"	ส่วนโยธา
		"	30)ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้า - บ่อสน ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา
		"	31)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสนามกีฬา ม.5 กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	750,000	"	ส่วนโยธา
		"	32)ก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายมวย ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หน้า 0.15 ม.	-	-	1,500,000	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	33) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลาศสมช. ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.	-	3,360,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	34) ก่อสร้างถนน คสล. สายชายคลอง-ทุ่งนา ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	4,800,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	35) ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคิม ม.6 กว้าง 5 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	90,000	"	ส่วนโยธา
		"	36) ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง ร.ร.บ้านยางขาคิม ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	7,200,000	"	ส่วนโยธา
		"	37) ก่อสร้างถนน คสล. สายหารกง - ทุ่งเสม็ด ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	7,200,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	38)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยโชคิช่วง ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,400,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	39)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยดำรงไทย ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	6,840,000	"	ส่วนโยธา
		"	40)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	4,800,000	"	ส่วนโยธา
		"	41)ก่อสร้างถนน คสล.สายยางขาคีม-บ่อสน ม.6 กว้าง 5 ม.ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	4,500,000	"	ส่วนโยธา
		"	42)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยชายคลอง ม.6 กว้าง 5 ม.ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	6,000,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	43)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยพูลสวัสดิ์ ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	2,400,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	44)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเลิศ ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	3,600,000	"	ส่วนโยธา
		"	45)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประจวบ เกลี้ยงจันทร์ ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,920,000	"	ส่วนโยธา
		"	46)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายอ่วม ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,680,000	"	ส่วนโยธา
		"	47)ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสภย.ยางขาคีม ม.6 กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	48)ก่อสร้างถนน คสล.สายยางขาคิม - หاربัว ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	3,600,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	49)ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบควนนายทอง ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	3,600,000	"	ส่วนโยธา
		"	50)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายลาพ ม.7 กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา
		"	51)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝักกูด - บ้านนายสมนึก ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	720,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	52)ก่อสร้างถนน คสล. สายถนนเลียบเหมืองส่งน้ำ-พรุหลุมพี ม.7 กว้าง 6 ม.ยาว 1,500 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	5,130,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	53)ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางนา ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	1,200,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	54)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยลับแล (โหล๊ะใหญ่) ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	720,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	55)ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าโรงรม(ป่าช้า) ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	480,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	56)ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าตลาดควนปลิง ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	720,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	57)ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองน้ำร่วมใจ - ถนนสายบ่อดิน ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	58)ก่อสร้างถนน คสล. สายสหกรณ์ ขางพารา ม.7 กว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,080,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	59)ก่อสร้างถนน คสล.สายภายใน เขตที่ 5 ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	"	ส่วนโยธา
		"	60)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเฟื่อน - บ้านนายภักดิ์ - บ้านนายชม ม.7 กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา
		"	61)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมาน จำปา ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	62)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชครู 2 ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	2,880,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	63)ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านก้านันทะนงค์ สระศรี ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	684,000	"	ส่วนโยธา
		"	64)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเหรี็ด ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	480,000	"	ส่วนโยธา
		"	65)ก่อสร้างถนน คสล. สายมัธยมศึกษณ์จริยธรรมฯ ม.8 กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	750,000	"	ส่วนโยธา
		"	66)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนป่าล้ม ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	342,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	67)ต่อเติมถนน คสล.สายมัธยม ม.8 กว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.	-	684,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	68)ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นสำน ม.8 กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.หนา 0.15 ม.	-	120,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	69)ก่อสร้างถนน คสล.สายต้นสำน-ช่องเขา ม.8 กว้าง 6 ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.	-	4,062,000	-	"	ส่วนโยธา (ประสานแผน)
		"	70)ต่อเติมถนน คสล.ซอยสกุลฤทธิ์ ม.8 กว้าง 6 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	513,000	"	ส่วนโยธา
		"	71)ต่อเติมถนน คสล.ซอยเสรี ม.8 กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.	-	-	342,000	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	72)ก่อสร้างถนน คสล. สายหารบัว ม.9 กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.	-	-	1,200,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	73)ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้านตัวอย่าง ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.	-	5,130,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)					
4	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยาง	เพื่อความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรออกสู่ตลาด	1)ก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองรง- ท่ามะปรางค์ ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 3,800 ม.	12,494,400	-	-	ประชาชนสัญจรไปมา ได้สะดวก	ส่วนโยธา (ประสานแผน)			
			"	2)ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ยางขาคีม-พรุโณน ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม.	-	4,500,000			-	"	ส่วนโยธา
			"	3)ปรับปรุงถนนลาดยางสายพรุโณน- เขาจันทร์ ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 10 กม.	-	-			18,000,000	"	ส่วนโยธา
			"	4)ซ่อมแซมถนนลาดยางสายพรุโณน - ท่ามะปรางค์ ม.1 กว้าง 8 ม. ยาว 3,000 ม.	-	-			300,000	"	ส่วนโยธา
			"	5)ก่อสร้างถนนลาดยางสายควนไทร -ทุ่งนารี ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 2,275 ม.	-	-			5,400,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	6)ก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งคลองควาย-บ่อสน ม.2-ม.5-ม.9 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	3,600,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	7)ก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดทุ่งคลองควาย ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม.	3,420,000	-	-	"	ส่วนโยธา
		"	8)ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าป้อม-ควนนายทอง ม.2 กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม.	-	-	10,100,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)ปรับปรุงถนนลาดยางสายป่าบาก-ทุ่งคลองควาย ม.2 กว้าง 5 ม. ยาว 600 ม.	-	900,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	10)ก่อสร้างถนนลาดยางสายโคกวาง-คลองทราย ม.3 กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม.	-	-	3,600,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	11)ก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าบก-ป่ายั้งใจ(ซอยมั่งมี)ม.4 กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.	-	1,500,000	-	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	12)ปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนายน้อย กระชั้น ม.4 กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม.	-	450,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	13)ปรับปรุงถนนลาดยางสายกลางบ้าน ม.5 กว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม.	-	-	900,000	"	ส่วนโยธา
		"	14)ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ่อสน-ควนนายทอง ม.5 กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม.	-	8,640,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	15)ก่อสร้างถนนลาดยางสายขาคีม-ทับมิ่งขวัญ ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.	-	3,945,600	-	"	ส่วนโยธา (ประสานแผน)

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด	16)ขยายช่องจราจรถนนสายเขาจันทร์ - พรุพ้อ ม.7 กว้างข้างละ 3 ม. ยาว 2,800 ม.	-	-	2,520,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา
		"	17)ก่อสร้างถนนลาดยางสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร-ช่องเขา ม.8 กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.	-	-	1,800,000	"	ส่วนโยธา
		"	18)ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านต้นสำน - ช่องเขา ม.8 กว้าง 6 ม.ยาว 1,200 ม.	-	-	2,000,000	"	ส่วนโยธา
		"	19)ก่อสร้างถนนลาดยางสายหารบัว-ควนนายทอง ม.9 กว้าง 5 ม.ยาว 1,800 ม.	-	-	2,700,000	"	ส่วนโยธา
		"	20)ก่อสร้างถนนลาดยางรอบหมู่บ้านตัวอย่าง ม.9 กว้าง 6 ม.ยาว 2,000 ม.	-	3,600,000	-	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)			
5	ก่อสร้างสะพาน	เพื่อให้เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกขึ้น	1)ก่อสร้างสะพานสามัคคีธรรม-คลองทราย ม.1 กว้าง 7 ม. ยาว 40 ม.	-	-	2,650,000	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ส่วนโยธา	
			"	2)ก่อสร้างสะพานถนนเพชรเกษม-ทุ่งนารี ม.3-ม.5 กว้าง 8 ม. ยาว 12 ม.	-	-	1,000,000	"	ส่วนโยธา
			"	3)ก่อสร้างสะพานห้วยสระแห้ง-ม.3-ม.1 กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.	-	-	530,000	"	ส่วนโยธา
			"	4)ก่อสร้างสะพานคลองยางแดง ม.5-ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม.	-	-	660,000	"	ส่วนโยธา
			"	5)ก่อสร้างสะพาน คสล.หลังมัสยิด ม.8 กว้าง 3 ม. ยาว 5 ม.	-	-	330,000	"	ส่วนโยธา
			"	6)ก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณหน้าร้านป่าบกการค้า ม.4 จำนวน 1 จุด	-	-	350,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ			
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)					
6	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หรือ คูระบายน้ำ คสล.	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	1)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ควนไทร- ท่าปรารงค์ ม.1 จำนวน 2 จุด	-	-	300,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา			
			"	2)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.พรุโณน- ท่าปรารงค์ ม.1 จำนวน 1 จุด ระยะทาง 400 ม.	-	300,000			-	"	ส่วนโยธา
			"	3)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ซอยสามัคคีธรรม-คลองทราย ม.1 ชนิด 2 ช่องทาง	-	-			450,000	"	ส่วนโยธา
			"	4)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายควนหิ-บ่อทราย ม.1 ชนิด 2 ช่องทาง	-	-			400,000	"	ส่วนโยธา
			"	5)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านนายลาก-บ่อดิน ม.1 ชนิด 2 ช่องทาง	-	-			400,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	6)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายทุ่งนารี-ควนไทร ม.1 ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	400,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	7)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านนายสวน ระฆัง ม.2 กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	450,000	"	ส่วนโยธา
		"	8)ต่อเติมคูระบายน้ำ คสล.ชอยเย็น จิตร ม.2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม.	-	500,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	9)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายทุ่งคลองควาย-ควนนายทอง ม.2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 0.60 ม.	-	1,000,000	-	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	10)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายข้างวัดทุ่งคลองควาย ม.2 กว้าง 0.60 ม. ยาว 1,050 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	650,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	11)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ซอยเย็นจิต ม.2 ชนิด 2 ช่องทาง กว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	12)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายห้วยสระแห้ง-คลองชลประทาน ม.3 กว้าง 1.50 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	400,000	"	ส่วนโยธา
		"	13)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายสามแยกหูนบ ม.3 กว้าง 1.50 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	400,000	"	ส่วนโยธา
		"	14)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายข้างวัดทุ่งนารี ม.3 กว้าง 0.50 ม. ยาว 320 ม. สูง 0.50 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	15)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายโคกวา-ชายคลอง ม.3 กว้าง 3 ม. ยาว 8 ม. ชนิด 1 ช่องทาง	-	-	300,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	16)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายบ้านนายหนอง ม.3 กว้าง 1.50 ม. ชนิด 1 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	17)ก่อสร้างประตูละบายน้ำ ห้วยสระแห้ง ม.3	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	18)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.4 กว้าง 0.50 ม. ยาว 300 ม. สูง 0.50 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	19)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ป่าบาก - ทับชุมเห็ด ม.4 กว้าง 0.60 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	1,000,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	20)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย ป่าบก - หารเทา ม.4 กว้าง 0.60 ม. ยาว 2,500 ม. ลึก 0.60 ม.	-	-	1,000,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	21)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายเลียบ ถนนเพชรเกษม ม.4 ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	22)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองยางแดง ม.5 กว้าง 1.50 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	23)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายวังมอ ม.5 กว้าง 1.50 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	24)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหารกง-ทุ่งเสม็ด ม.6 กว้าง 6 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	25)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายอ่างเก็บน้ำควนจีแระด ม.6 กว้าง 1.50 ม. ยาว 8 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	300,000	-	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	26)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หลังวัดยางขาคิม ม.6 จำนวน 1 จุด	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
		"	27)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายแม่โตะเคย ม.6 ชนิด 1 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	28)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน-ในควน ม.7 กว้าง 6 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	29)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายเวียง-เหมืองส่งน้ำ ม.7 กว้าง 1 ม. ยาว 800 ม.	-	-	600,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	30)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. เหมือน ชรบ. ม.7 กว้าง 6 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	300,000	-	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	31)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ม.7 กว้าง 0.60 ม. ยาว 2,000 ม.	-	450,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	32)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สาย หน้า ร.ร.บ้านโหล๊ะหาร -พรุหลุมพี ม.7 กว้าง 0.60 ม. ยาว 800 ม.	-	-	500,000	"	ส่วนโยธา
		"	33)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สาย สอ. โหล๊ะหาร-คลองเขาจันทร์ ม.7 กว้าง 1 ม. ยาว 1,500 ม.	-	-	1,000,000	"	ส่วนโยธา
		"	34)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายคลองหลง ม.8 กว้าง 2 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	35)ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. สายหลังมัสยิด ม.8 กว้าง 3 ม. ชนิด 2 ช่องทาง	-	-	300,000	บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง	ส่วนโยธา
		"	36)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายสกุลฤทธิ์ ม.8 กว้าง 6 ม. ยาว 600 ม.	-	-	1,300,000	"	ส่วนโยธา
		"	37)ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หน้าอบต.ทุ่งนารี ม.9 กว้าง 0.50 ม. ยาว 200 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
7	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ม.1-ม.9	1,000,000	-	-	ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
8	ก่อสร้างระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างระบบประปาภูเขาขนาดใหญ่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน	-	500,000	-	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
9	ก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาสะอาดอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างถังกรองน้ำระบบประปาภูเขาและประปาหมู่บ้าน ม.1-ม.9	-	5,000,000	-	ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
10	ก่อสร้างหอดักประปาหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างหอดักประปาหมู่บ้าน ม.1-ม.9	-	500,000	-	ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
11	ขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาสะอาดอย่างทั่วถึง	ขยายเขต/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและประปาภูเขา ม.1-ม.9	-	300,000	-	ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา
12	จุดเจาะบ่อนบาดาล	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง	จุดเจาะบ่อนบาดาล ม.1-ม.9	-	500,000	-	ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดอย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)			
13	ก่อสร้าง/ต่อเติมอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม	1)ต่อเติมอาคารกลุ่มสตรี ม.1 กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.	-	-	500,000	มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนทำกิจกรรม	ส่วนโยธา	
			"	2)ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ บ้านควนไทร ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
			"	3)ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.1 กว้าง 4 ม. ยาว 9 ม.	-	-	200,000	"	ส่วนโยธา
			"	4)ก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน ม.3 กว้าง 8 ม. ยาว 16 ม.	-	-	850,000	"	ส่วนโยธา
			"	5)ปรับปรุงพื้นคอนกรีตศาลาหมู่บ้าน ม.4 กว้าง 10 ม. ยาว 20 ม.	-	-	120,000	"	ส่วนโยธา
			"	6)ปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน ม.4 กว้าง 14 ม. ยาว 20 ม.	-	250,000	-	"	ส่วนโยธา



1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
		เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม	7)ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ม.5 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.	-	-	100,000	มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนทำกิจกรรม	ส่วนโยธา
		"	8)ต่อเติมศาลากลางน้ำ ม.5 กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	9)ต่อเติมโรงยิม ม.6 กว้าง 15 ม. ยาว 20 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	10)ต่อเติมศาลา ศสมช. ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม.	-	400,000	-	"	ส่วนโยธา
		"	11)ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ (หน้า ร.ร. บ้านยางขาคีม) ม.6 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		"	12)ปรับปรุงศาลาแม่โตะเคย ม.6 กว้าง 9 ม. ยาว 10 ม.	-	-	600,000	"	ส่วนโยธา

1. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข

1.4 แนวทางการพัฒนา ด้านการบริการสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
14	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งนารี	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม	13)ก่อสร้างศาลากลางน้ำอ่างเก็บน้ำควนขี้แร่ด ม.6 กว้าง 6 ม. ยาว 6 ม.	-	150,000	-	มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนทำกิจกรรม	ส่วนโยธา
		"	14)ก่อสร้างที่พักหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะหาร ม.7 กว้าง 12 ม. ยาว 18 ม.	-	-	300,000	"	ส่วนโยธา
		"	15)ก่อสร้างหอประวัตินิศาสตร์ประจำหมู่บ้าน ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 4 ม.	-	-	100,000	"	ส่วนโยธา
		เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ของตำบล	16)ก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ประจำตำบล	-	-	1,000,000	สะดวกสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของตำบล	ส่วนโยธา
		เพื่อรองรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ทุ่งนารี จำนวน 1 หลัง	-	12,000,000	-	สามารถรองรับผู้มาติดต่อราชการได้มากขึ้น	ส่วนโยธา

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กเล็ก	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล จำนวน 5 ศูนย์	-	300,000	-	เด็กเล็กมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	ส่วนการศึกษา
2	จัดซื้อวัสดุการศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนภายในตำบล	เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก	จัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ และโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน	500,000	-	-	เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น	ส่วนการศึกษา
3	ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่เรียนเพียงพอและได้มาตรฐาน	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน	5,000,000	-	-	เด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐาน	ส่วนการศึกษา
4	ถมดินเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อสน ม.5	เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5	เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5	-	300,000	-	เด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่เรียนที่ได้มาตรฐาน	ส่วนการศึกษา
5	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อสน ม.5	เพื่อรองรับจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง	-	-	1,000,000	มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน	ส่วนการศึกษา

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	ก่อสร้าง/ต่อเติมกำแพงหรือรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	เพื่อความปลอดภัยของเด็ก	ก่อสร้าง/ต่อเติมกำแพงหรือรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	100,000	-	-	เด็กนักเรียนมีความปลอดภัย	ส่วนการศึกษา
7	วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	ให้ความสำคัญกับเด็ก ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ	ส่วนการศึกษา
8	จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์และติดตั้ง อินเทอร์เน็ตระดับตำบล	เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้ ง่ายขึ้น	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็ว สูง จำนวน 5 เครื่อง	-	-	150,000	ประชาชนสามารถเข้า ถึงข้อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว	สำนักงานปลัด
9	ก่อสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลทุ่งนารี	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ประชาชน	ก่อสร้างห้องสมุดประจำตำบล จำนวน 1 หลัง	-	-	1,000,000	ประชาชนมีแหล่ง ศึกษาค้นคว้าหาความรู้	ส่วนการศึกษา
10	จัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ ประชาชนในหมู่บ้าน	จัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน	-	30,000	-	ประชาชนสามารถ รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างทั่วถึง	ส่วนการศึกษา
11	พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ ผู้นำชุมชนของตำบล	จัดอบรมให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	-	-	10,000	ผู้นำชุมชนร่วมกัน พัฒนาท้องถิ่น	ส่วนการศึกษา

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	เพื่อเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 1 แห่ง	-	100,000	-	ประชาชนสามารถรับทราบผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	สำนักงานปลัด
13	พัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้อย่างถูกสุขลักษณะ	จัดสัมมนาผู้ปกครองเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์	-	10,000	-	เด็กเล็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในทุกด้าน	ส่วนการศึกษา
14	อุดหนุนวัดทุ่งนารีเพื่อจัดอุปสมบทบรรพชาภาคฤดูร้อน	เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา	อุดหนุนวัดทุ่งนารี จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุง	ส่วนการศึกษา
15	อุดหนุนวัดโหล๊ะหารตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาธรรมะ	ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	-	-	ยกระดับจิตใจของประชาชน	ส่วนการศึกษา
16	อุดหนุนวัดทุ่งนารีตามโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนศึกษาธรรมะ	ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	-	-	ยกระดับจิตใจของประชาชน	ส่วนการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	สนับสนุนงบประมาณในการจัด กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ	300,000	-	-	อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	ส่วนการศึกษา
2	อุดหนุนวัดทุ่งนารีเพื่อจัดงาน วันกตัญญู	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทิตาต่อผู้สูงอายุ	สนับสนุนวัดทุ่งนารี เพื่อจัดงาน วันกตัญญูในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว	ส่วนการศึกษา
3	ร่วมงานวันสัปดาห์ผลไม้ของดี อำเภอป่าบอน	เพื่อให้สัปดาห์ผลไม้ของดีของ อ.ป่าบอน เป็นที่ รู้จักของประชาชนทั่วไป	ร่วมงานวันสัปดาห์ผลไม้ จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	สัปดาห์ของ อ.ป่าบอน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	สำนักงานปลัด
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี เพื่อจัดซื้อชุดมโนราห์	เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ร.ร. บ้านทุ่งนารีเพื่อจัดซื้อชุดมโนราห์ จำนวน 1 ครั้ง	-	-	20,000	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น	ส่วนการศึกษา
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งนารี เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าสำหรับ วงโยธวาทิต	เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ให้กับนักเรียน	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ ร.ร. บ้านทุ่งนารีเพื่อจัดซื้อเครื่องเป่า สำหรับวงโยธวาทิต จำนวน 1 ครั้ง	200,000	-	-	นักเรียนสามารถเล่น ดนตรีในกิจกรรมของ ชุมชนได้	ส่วนการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

2.2 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อจัดงานวันลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ครั้ง	30,000	-	-	อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป	ส่วนการศึกษา
7	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.ป่าบอน เพื่อจัดงานประเพณีชักพระ	เพื่อสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระของ อ.ป่าบอน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.ป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	อนุรักษ์ประเพณีชักพระให้คงอยู่สืบไป	ส่วนการศึกษา
8	อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอป่าบอนเพื่อจัดงานวันสับปะรด - ผลไม้ของดีป่าบอน	เพื่อให้สับปะรดซึ่งเป็นผลไม้ของดีของ อ.ป่าบอน เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป	อุดหนุนสำนักงานเกษตร อ.ป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	สับปะรดผลไม้ของดี อ.ป่าบอน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป	สำนักงานปลัด

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคอนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อต่างๆ	เพื่อลดปริมาณ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้น้อยลง	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน, น้ำยาพ่นยูงลาย, ทราเยอะเบท, สารกำจัดแมลงวัน, วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า, วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย, เครื่องวัดความดัน, เครื่องตรวจเบาหวาน ฯลฯ	150,000	-	-	สามารถควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อให้น้อยลงได้	สำนักงานปลัด
2	อุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารสาธารณสุขมูลฐาน	เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ อสม.	สนับสนุนงบประมาณให้กับ อสม. ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท	90,000	-	-	อสม.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด
3	อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่	สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ครั้ง	120,000	-	-	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการดูแลสุขภาพ	สำนักงานปลัด
4	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนารี	เพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนารี	สนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ครั้ง	100,000	-	-	สมาชิกของกองทุนได้รับการช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด



## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	การแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	-	-	30,000	ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	สำนักงานปลัด
6	จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย, รถพยาบาลประจำตำบล	เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลา	จัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย, รถพยาบาลประจำตำบล จำนวน 1 คัน	-	-	1,000,000	ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลา	สำนักงานปลัด
7	ก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ	ก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนประจำหมู่บ้าน ม.1-ม.9	-	500,000	-	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ	ส่วนโยธา
8	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะภายในตำบล	เพื่อให้มีระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่น สระน้ำแวงเพ็ด ม.5 ฯลฯ	500,000	-	-	ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี	ส่วนโยธา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน	เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน	2,000,000	1,000,000	500,000	สามารถพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล	ส่วนโยธา
2	ปรับปรุงทางขึ้นน้ำตกแม่แดง	เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกแม่แดง	-	-	1,000,000	สามารถพัฒนาน้ำตกแม่แดงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล	ส่วนโยธา
3	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของตำบล, ป้ายบอกทาง	จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์ภายในตำบล	-	50,000	-	แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเป็นที่รู้จัก	ส่วนโยธา
4	ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล	จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติภายในตำบล	-	50,000	-	สร้างงาน/สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	สำนักงานปลัด

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	ก่อสร้างที่ทำการศูนย์ข้อมูลและบริการการท่องเที่ยวประจำตำบลทุ่งนารี	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล	ก่อสร้างที่ทำการศูนย์ข้อมูลและบริการการท่องเที่ยวประจำตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 หลัง	-	-	100,000	เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลการท่องเที่ยวของตำบล	ส่วนโยธา
6	จัดทำข้อมูลเงาะป่าซาไกและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเงาะป่าซาไก	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเงาะป่าซาไกของตำบล	สำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนเงาะป่าซาไกที่อาศัยอยู่ในตำบลทุ่งนารี	-	30,000	-	ประชาชนทั่วไปมีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมเงาะป่าซาไก	สำนักงานปลัด
7	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเงาะป่าซาไก	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเงาะป่าซาไก	จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเงาะป่าซาไก	-	10,000	-	เงาะป่าซาไกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
8	สนับสนุนชมรมการท่องเที่ยวต.ทุ่งนารี	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล	อุดหนุนเงินให้แก่ชมรมการท่องเที่ยว ต.ทุ่งนารี	-	30,000	-	สร้างงาน/สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	สำนักงานปลัด
9	อบรมมัคคุเทศก์	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล	จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์จำนวน 1 ครั้ง	-	10,000	-	ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล	สำนักงานปลัด

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
10	ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	ส่งเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ	150,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน	ส่วนการศึกษา
11	อุดหนุน อ.ป่าบอน ในการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ	อุดหนุน อ.ป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน	ส่วนการศึกษา
12	คชจ.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน ประชาชน อำเภอป่าบอน	เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอำเภอ	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง	200,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน	ส่วนการศึกษา
13	คชจ.ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอป่าบอน	เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอป่าบอน	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอป่าบอน จำนวน 1 ครั้ง	200,000	-	-	การทำงานร่วมกันระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอป่าบอนเป็นไปด้วยดี	ส่วนการศึกษา

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางขาคิม เพื่อเป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบล	เพื่อให้ ร.ร. ในเขตพื้นที่ อบต. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำบลทุ่งนารี	อุดหนุนเงินให้ ร.ร. บ้านยางขาคิม จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน	ส่วนการศึกษา
15	ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา, ลานกีฬาภายในตำบล	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสถานที่เล่นกีฬาอย่างเพียงพอ	ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา, ลานกีฬาภายในตำบล	-	-	1,000,000	เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	ส่วนการศึกษา
16	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้านที่ 1-9	-	-	1,000,000	ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	ส่วนการศึกษา
17	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลทุ่งนารี	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ครั้ง	400,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน	ส่วนการศึกษา
18	ฝึกอบรมกรรมการตัดสินกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน	เพื่อให้เยาวชน ประชาชน รู้กฎ กติกา ในการเล่นกีฬา	จัดฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง	-	50,000	-	เยาวชน ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกา และมารยาท ในการเล่นกีฬา	ส่วนการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
19	จัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาระดับตำบล	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออกกำลังกาย	จัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง	-	-	500,000	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน	ส่วนการศึกษา
20	จัดซื้อวัสดุกีฬา	เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาเล่นอย่างเพียงพอ	จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 1 ครั้ง	150,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน	ส่วนการศึกษา
21	ก่อสร้างอฒจันทร์สนามกีฬา อบต.ทุ่งนารี	เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา	ก่อสร้างอฒจันทร์สนามกีฬา อบต.ทุ่งนารี ม.9	-	-	300,000	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน	ส่วนการศึกษา
22	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-9 ตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน	เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬา	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1-9 จำนวน 1 ครั้ง	180,000	-	-	สร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน	ส่วนการศึกษา
23	มอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนให้แก่เด็ก	ร่วมกับ อบต.ใน อ.ป่าบอนจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ครั้ง	10,000	-	-	เด็กมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเล่าเรียน	ส่วนการศึกษา

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
24	อุดหนุนตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 ศูนย์	-	100,000	-	เด็กเล็กได้รับการปูพื้นฐานด้านการศึกษา	ส่วนการศึกษา
25	อุดหนุนมัศยิดคารู้อิสลามียะ (บ้านโหละหาร)เพื่ออบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	เพื่อให้เยาวชนมุสลิมได้รับการอบรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	อุดหนุนมัศยิดคารู้อิสลามียะจำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	เยาวชนมุสลิมได้รับการอบรมจริยธรรม	ส่วนการศึกษา
26	อุดหนุนกลุ่มทุ่งรงทอง	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุงเครือข่ายทุ่งรงทอง	อุดหนุนกลุ่มทุ่งรงทองจำนวน 1 ครั้ง	-	50,000	-	เด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา	ส่วนการศึกษา
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหละหารตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโหละหารจำนวน 1 ครั้ง	200,000	-	-	เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น	ส่วนการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ	7,000,000	-	-	ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
2	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ	600,000	-	-	ผู้พิการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์	80,000	-	-	ผู้ป่วยเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
4	สงเคราะห์ครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ครัวเรือนที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ช่วยเหลือครัวเรือนที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาส เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ	100,000	-	-	ครัวเรือนที่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักงานปลัด
5	สภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งนารี	เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	สนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งนารี จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	เด็กและเยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้	สำนักงานปลัด
6	ครอบครัวอบอุ่น	เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นให้แก่สถาบันครอบครัว	จัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น จำนวน 1 ครั้ง	50,000	-	-	ลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว	สำนักงานปลัด



## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

### 2.5 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
7	พัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	50,000	-	-	ครอบครัวเข้มแข็ง	สำนักงานปลัด
8	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	เด็ก สตรี เยาวชน คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือ	สำนักงานปลัด
9	สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบล	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารเพียงพอ	จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ และ โรงเรียนในตำบล จำนวน 4 โรงเรียน	3,000,000	-	-	เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมวัย	ส่วนการศึกษา
10	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในตำบล	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารเพียงพอ	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ และ โรงเรียนในตำบล จำนวน 4 โรงเรียน	2,000,000	-	-	เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมวัย	ส่วนการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.6 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าอยู่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จับน้ำชา แก้ปัญหาทุ่งนารี	เพื่อพัฒนาตำบลทุ่งนารีให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าอยู่	จัดกิจกรรมจับน้ำชา แก้ปัญหาทุ่งนารี เดือนละ 1 ครั้ง	30,000	-	-	ตำบลทุ่งนารีเป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าอยู่	สำนักงานปลัด
2	อบต. พบประชาชน	เพื่อให้บริการต่างๆและรับฟังปัญหาจากประชาชน	จัดกิจกรรม อบต.พบประชาชน จำนวน 2 ครั้ง	50,000	-	-	ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด
3	ฝึกอบรม หรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่สมาชิก อปพร.	จัดฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	100,000	-	-	สมาชิก อปพร. ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักงานปลัด
4	จัดซื้อป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดซื้อป้ายสัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร	-	100,000	-	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด
5	ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)/กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง-ทางแยกภายในตำบล	เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล	ติดตั้งกล้องวงจรปิด/กระจกโค้งบริเวณทางโค้ง-ทางแยกภายในตำบล	-	-	1,000,000	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักงานปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.6 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งน่าอยู่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายชาวบ้าน	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน	จัดอบรมกฎหมายชาวบ้านจำนวน 1 ครั้ง	-	-	10,000	ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางการพัฒนา การสร้างสมดุลย์ของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ผลิตพลังงานทดแทน	เพื่อใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง	ผลิตพลังงานทดแทนจากมูลสัตว์และวัสดุอื่นๆ	-	100,000	-	ราษฎรสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อพลังงานเชื้อเพลิง	สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมเด็กเยาวชนประชาชนภายในตำบล	-	10,000	-	ประชาชนทุกคนในตำบลช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักงานปลัด
2	ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว	เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและร่วมถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ ฯลฯ	5,000	-	-	ลดภาวะโลกร้อน	สำนักงานปลัด
3	ปลูกป่าทดแทน	เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของตำบลให้ดีขึ้น	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	-	10,000	-	สภาพแวดล้อมของตำบลดีขึ้น	สำนักงานปลัด
4	ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แฝกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน	10,000	-	-	เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	สำนักงานปลัด
5	ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ	เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้ขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำ	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบล จำนวน 10,000 ตัว	-	5,000	-	ผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน และป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
6	จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เชิงอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยว	เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก	จัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่าหายาก เชิงอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยวบ้าน โหล๊ะหาร จำนวน 1 แห่ง	-	-	300,000	สัตว์ป่าหายากได้รับการอนุรักษ์	สำนักงานปลัด
7	จัดทำป้ายรณรงค์อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	จัดทำป้ายรณรงค์อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 10 ป้าย	-	50,000	-	อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติของตำบล	สำนักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.6 แนวทางการพัฒนา การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	จัดซื้อรถเก็บขยะพร้อมถังขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	จัดซื้อรถเก็บขยะพร้อมถังขยะในเขตชุมชนภายในตำบล	-	-	1,000,000	ชุมชนภายในตำบล มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่	สำนักงานปลัด
2	จัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	จัดซื้อที่ดินเพื่อทิ้งขยะจำนวน 10 ไร่	-	-	1,000,000	ชุมชนภายในตำบล มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่	สำนักงานปลัด
3	ธนาคารขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	จัดตั้งธนาคารขยะภายในตำบลจำนวน 1 แห่ง	-	50,000	-	ชุมชนภายในตำบล มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่	สำนักงานปลัด
4	ก่อสร้างเตาเผาขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	ก่อสร้างเตาเผาขยะ จำนวน 1 เตา	-	50,000	-	ชุมชนภายในตำบล มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่	สำนักงานปลัด
5	รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ	เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล	จัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ	-	10,000	-	ชุมชนภายในตำบล มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่	สำนักงานปลัด

#### 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

##### 4.1 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 1 ครั้ง	20,000	-	-	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
2	ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของ อปท.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรของ อปท.	จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง	300,000	-	-	ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรของ อปท. เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัด
3	พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กของตำบล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดสัมมนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล	50,000	-	-	ครูผู้ดูแลเด็กมีประสิทธิภาพในการสอนเพิ่มขึ้น	ส่วนการศึกษา
4	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงาน อบต.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในสำนักงาน อบต. เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ	300,000	-	-	ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น	ทุกส่วนงาน



#### 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

##### 4.1 แนวทางการพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	จัดทำแผนที่ภาษี	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 100 %	-	500,000	500,000	รายได้จากภาษีอากรเพิ่มขึ้น	ส่วนการคลัง
6	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง	จัดรณประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	-	10,000	-	ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ในการชำระภาษี	ส่วนการคลัง
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อ.ป่าบอน	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย	อุดหนุน อบต. ว่างใหม่ จำนวน 1 ครั้ง	28,000	-	-	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย	สำนักงานปลัด
8	จัดซื้อเครื่องจักรกลสำหรับใช้ในกิจการของ อบต.	เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายจากการว่าจ้างผู้รับเหมาในการดำเนินโครงการต่างๆ ของ อบต.	จัดซื้อรถแทรกเตอร์, รถ 6 ล้อ, รถเจบีซี ฯลฯ	-	3,000,000	-	สามารถประหยัดงบประมาณรายจ่ายของ อบต.	ส่วนโยธา
9	ส่งเสริมการศึกษาแก่บุคลากรของท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บุคลากรของท้องถิ่น	ตั้งทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี จำนวน 2 ทุน และ ป.โท จำนวน 2 ทุน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น	200,000	-	-	บุคลากรได้รับการพัฒนา	สำนักงานปลัด

#### 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

##### 4.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการปกครองตนเอง	จัดอบรมประชาธิปไตย จำนวน 1 ครั้ง	-	30,000	-	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและการปกครองตนเอง	สำนักงานปลัด
2	จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมประชาคมอย่างน้อย 60 % ของจำนวนประชากรในตำบล	10,000	-	-	ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานปลัด
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย	จัดการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ	100,000	-	-	การเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	สำนักงานปลัด
4	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย	เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหรือเสียงตามสาย ม.1-ม.9	-	300,000	-	ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง	ส่วนโยธา

#### 4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

##### 4.3 แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนตำบลทุ่งนารี	เพื่อจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนภายในตำบล	จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนภายในตำบล จำนวน 1 แห่ง	-	-	100,000	ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและทันการณ์	ส่วนโยธา
6	วันท้องถิ่นไทย	เพื่อรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงจัดตั้งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก	จัดกิจกรรมถวายราชสักการะในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี จำนวน 1 ครั้ง	5,000	-	-	สำนึกในพระมหากษัตริย์คุณของรัชกาลที่ 5	สำนักงานปลัด
7	ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	จัด/ร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	5,000	-	-	สถาบันสำคัญของชาติได้รับการปกป้องและเกิดทุน	สำนักงานปลัด





## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

ที่ 461 / 2555

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี ประกอบด้วย

- |                               |                            |         |
|-------------------------------|----------------------------|---------|
| 1. นายสานิตย์ เกื้อจอก        | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งนารี ม.6 | กรรมการ |
| 2. นายสุภาพ เหตุทอง           | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งนารี ม.6 | กรรมการ |
| 3. นายอำนาจ คำแป้น            | สมาชิกสภา อบต.ทุ่งนารี ม.7 | กรรมการ |
| 4. นายพิชญ์ แก้วหนู           | ผู้แทนประชาคม ม.3          | กรรมการ |
| 5. นายยงศักดิ์ คำชุม          | ผู้แทนประชาคม ม.9          | กรรมการ |
| 6. ผอ.รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร      | ผู้แทนภาคราชการ            | กรรมการ |
| 7. ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งคลองควาย    | ผู้แทนภาคราชการ            | กรรมการ |
| 8. ปลัด อบต.ทุ่งนารี          |                            | กรรมการ |
| 9. หัวหน้าส่วนการคลัง         |                            | กรรมการ |
| 10. นายจรัล ชนะรัตน์          | ผู้ทรงคุณวุฒิ              | กรรมการ |
| 11. นายกรวิชัย เลื่อนจันทร์   | ผู้ทรงคุณวุฒิ              | กรรมการ |
| 12. จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน |                            | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทางการ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

-2-

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555



(นายนำชัย สระศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี